

COMMUNITY LEGAL AID

Community Legal Aid (Hỗ Trợ Pháp Lý Cộng Đồng) cung cấp trợ giúp pháp lý về luật dân sự miễn phí cho những cư dân cao tuổi và có thu nhập thấp sống trong khu vực Central & Western (Trung và Tây) Massachusetts. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự công bằng cho tất cả mọi người trong hệ thống tư pháp, bảo vệ nhà cửa, sinh kế, sức khỏe và các gia đình.

Do được tài trợ đặc biệt, đơn vị cao niên của CLA phục vụ những người lớn tuổi ở một số cộng đồng bên ngoài khu vực dịch vụ truyền thống của chúng tôi. Ngoài việc phục vụ cư dân của các hạt Worcester, Hampden, Hampshire, Franklin và Berkshire, chúng tôi có thể phục vụ những người lớn tuổi trong các cộng đồng Massachusetts của Ashby, Ayer, Bellingham, Franklin, Groton, Medway, Pepperell, Shirley và Townsend.

CLA nhận được tài trợ từ Cơ quan vùng Trung Mass. dành cho người già, Dịch vụ người cao tuổi quận Berkshire, Dịch vụ người cao tuổi vùng Springfield mở rộng, Dịch vụ người cao tuổi của Highland Valley, Chăm sóc Người cao tuổi LifePath và WestMass – được tài trợ bởi Văn phòng điều hành các vấn đề người cao tuổi Mass. và Cục quản lý liên bang vì cuộc sống cộng đồng, theo Đạo luật Người Mỹ cao tuổi.



LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

Fitchburg

515 Main Street, 3rd Floor
Fitchburg, MA 01420

Northampton

20 Hampton Avenue, Suite 100
Northampton, MA 01060

Pittsfield

152 North Street, Suite E155
Pittsfield, MA 01201

Springfield

One Monarch Place, Suite 400
Springfield, MA 01144

Worcester

370 Main Street, Suite 200
Worcester, MA 01608

855-252-5342

Kết nối với chúng tôi    

WWW.COMMUNITYLEGAL.ORG



BIẾT QUYỀN LỢI CỦA BẠN

VẬN ĐỘNG PHÁP LÝ CỦA CÔNG DÂN CAO TUỔI



BIẾT QUYỀN LỢI CỦA BẠN

Luật sư cung cấp tư vấn và/hoặc đại diện miễn phí cho các vấn đề liên quan đến:



Những lợi ích từ Chính phủ (bao gồm An sinh xã hội, Thu nhập bảo đảm bổ sung (SSI), Chương trình bổ sung của nhà nước (SSP), Những quyền lợi cho Cựu chiến binh, Trợ cấp thất nghiệp, Trợ giúp khẩn cấp cho người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em (EAEDC), và Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP, mặt khác được biết tới với tên Tem phiếu thực phẩm);



Chăm sóc sức khỏe (bao gồm Medicare and MassHealth)



Chăm sóc dài hạn (bao gồm chuyển đi và ra khỏi viện dưỡng lão không tự nguyện)



Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc ngược đãi người cao tuổi (thể chất, cảm xúc, tài chính)



Những vấn đề về tự chủ (như quyền hạn lâu dài của luật sư và ủy nhiệm chăm sóc sức khỏe)



Nhà ở (bao gồm việc bảo vệ khỏi trục xuất, từ chối đơn xin nhà ở công cộng/nhà được trợ cấp, và chấm dứt trợ cấp thuê nhà)

Luật sư ở những đơn vị khác có thể trợ giúp được đối với những vấn đề pháp lý khác, như là:



Niên phong hồ sơ hình sự



Những vấn đề về gia đình/các mối quan hệ đồng giới (như là ly hôn và lệnh cấm chỉ)



Phá sản

Chúng tôi cung cấp Trợ giúp pháp lý toàn phần

Mặc dù chúng tôi thường cần cung cấp đại diện tại tòa và trước các cơ quan hành chính, nhưng không phải tất cả người cao tuổi nào cũng cần đại diện toàn phần. Luật sư và trợ lý pháp lý của chúng tôi sử dụng toàn bộ các giải pháp pháp lý để giúp đỡ khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý của họ. Chúng tôi cung cấp thông tin pháp lý để khách hàng có thể xác định quyền lợi pháp lý có thể có của họ. Chúng tôi cũng viết thư để cố gắng giải quyết các cuộc tranh chấp. Chúng tôi thay mặt cho khách hàng nỗ lực thương lượng các thỏa thuận. Chúng tôi chỉ dẫn khách hàng để họ có thể đại diện cho chính họ khi thích hợp. Đôi khi, vấn đề của khách hàng trở thành trường hợp không liên quan đến pháp lý hoặc trường hợp có thể được giải quyết tốt nhất bởi một cơ quan khác. Trong những tình huống đó, chúng tôi sẽ giới thiệu khách hàng đến người nào có thể giúp giải quyết vấn đề.

Biết quyền lợi của bạn!

Những gì bạn không biết có thể làm tổn thương bạn. Chúng tôi cung cấp một chương trình mở rộng giáo dục pháp lý cộng đồng. Luật sư và trợ lý pháp lý của chúng tôi sẽ nói chuyện với các nhóm người cao tuổi và với các cơ quan về các vấn đề pháp lý được quan tâm đặc biệt bởi người cao tuổi. Văn phòng của chúng tôi cũng có sẵn các sổ tay nhỏ về đa dạng các vấn đề pháp lý. Vui lòng gọi cho chúng tôi nếu bạn muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Nếu bạn không thể rời khỏi nhà hoặc đang ở trong viện dưỡng lão, bạn có thể yêu cầu chúng tôi đến gặp. Bạn cũng có thể yêu cầu một cuộc hẹn ở một trong những văn phòng của chúng tôi gần bạn nhất.



NỘP ĐƠN YÊU CẦU GIÚP ĐỠ

Đăng ký sử dụng cuộc gọi tới (trực tiếp) của chúng tôi

(855) 252-5342

Nộp đơn để được giúp đỡ online (7 ngày trong tuần/ 24 giờ một ngày):

COMMUNITYLEGAL.ORG/GET-HELP



Luật sư pháp lý và trợ lý pháp lý của Trợ giúp pháp lý cộng đồng có kinh nghiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến người cao tuổi. Dịch vụ chúng tôi không có các hướng dẫn tài chính nào cả; tuy nhiên, khi quyết định sẽ đại diện ai, chúng tôi hướng các dịch vụ tới những người cao tuổi dễ bị tổn thương nhất dựa trên nhu cầu về xã hội và/hoặc kinh tế. Chúng tôi cũng dành sự ưu tiên cho các loại vấn đề pháp lý nhất định, như mất nhà, mất thu nhập, quyền chăm sóc sức khỏe, và bảo vệ chống lại ngược đãi về thể chất và tài chính.